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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มนุษย์เราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ตอนเช้าวันที่ 17 
ธันวาคม 2560 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้พบเว็บไซต์มีข่าวว่า นิตยสาร คู่สร้างคู่สม ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน 
และได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ทําให้ต้องเลิกกิจการไป ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย  

 
นิตยสาร คูส่รา้งคูส่ม ฉบับสดุท้าย 

ที่มา:https://www.facebook.com/257383740965663/photos/pcb.1547678951936129/15476765
11936373/?type=3&theater 
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ใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารไม่ทัน ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไรก็ตาม ก็ต้องพยายามติดตามข่าวสาร เมื่อได้รับ
ข่าวสารมาแล้ว ก็ต้องคิดด้วย การคิดมีหลายวิธี มหาตมะคานธีก็บอกให้คิดแบบวิพากษ์ เรียกว่า Critical 
Thinking คิดให้ลึก เป็นเรื่องที่สามารถฝึกได้ เวลาคนเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยก็ท่องจําเป็นส่วนมาก ไม่ได้
คิดอะไรมาก เพราะฉะนั้นรายการ Human Talk สอนให้คิด บางคนก็ต้องคิดสร้างสรรค์ (Creatively) ก็ต้อง
ไปด้วยกันกับ Critically มหาตมะคานธีบอกให้คิดแบบ Intensively คือ คิดให้ลึกซึ้ง แล้วหาปัญญาจาก
ความรู้ต่างๆ ปัญญาไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่าน้ัน บางคร้ังได้จากเพ่ือน รายการดีๆ แม้เพียง 1-2 
ประเด็น บางทีก็สร้างปัญญาได้มาก เพราะฉะน้ันเวลาท่ีอยู่กับรายการ Human Talk ก็มีโครงสร้างวิธีการรับ
ความรู้หรือ Process แล้วก็ใส่ความรู้ที่ได้ในแต่ละวันซึ่งได้จากการพบสิ่งต่างๆมากมาย ถ้าเปิดสมาร์ทโฟนหรือ
เคเบ้ิลทีวีก็มีข้อมูล มีหลักการรับความรู้เหล่าน้ีเข้ามา กลายเป็นการรับข้อมูลที่สับสน ทําให้จับประเด็นไม่ได้ 
 ขอเรียนให้ลูกศิษย์อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เจ้าพ่อ Mind Map ทราบว่า ท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย 
71 ปี รายการ Human Talk ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วย ในช่วงที่ออกอากาศน้ี มีการต้ังศพอยู่
ที่วัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีกําหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 19 ธันวาคม 2560  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า  ทุกคนทราบกันดีว่า อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นผู้บุกเบิก ได้นําเรื่อง
ของความคิดและวิธีการเขียนแผนที่ความคิดที่เรารู้จักกันดีว่า Mind Map มาเมืองไทยนานมาก ด้วยการที่ท่าน
ทุ่มเทเรื่องการพัฒนาบุคคล ทําให้ปัจจุบันน้ี เรามีวิธีการจัดระเบียบความคิดและพัฒนาความคิด เด็กรุ่นใหม่
จํานวนมากรู้จัก Mind Map อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ มีผลงานมากมาย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สนิทสนมกับอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์มานาน
แล้ว ท่านให้เกียรติงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มาก  

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมกับ Tony Buzan และอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ 
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อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ก็ได้รับรางวัลจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลาย
ครั้ง  
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อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นคนที่มีความใฝ่รู้มาก เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วไปเรียนต่อที่
ประเทศญี่ปุ่น หลังจากน้ันก็ได้ไปเข้าเรียนวิชาของ Tony Buzan ในช่วงแรกๆ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ก็ได้
ขอให้ Tony Buzan จัดหลักสูตรร่วมกับท่านที่ประเทศไทย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้บรรจุวิชาของ  
อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ในหลักสูตรหลายครั้ง ทําให้คนที่ได้เรียนกับอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ทั้งในหลักสูตร
ของ  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และหลักสูตรอ่ืนๆ มีจํานวนรวมท้ังหมด 3 แสนกว่าคนแล้ว ซึ่งถือว่ามาก  

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์บรรยายในหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้ช่วย
ผู้อํานวยการฝ่ายของ กฟผ. รุ่นที่ 6 
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Mind Map เป็นวิธีการที่ทําให้การวิเคราะห์หรือการจําง่ายขึ้นเพราะใช้เป็นรูปภาพแล้วเขียนออกมา

เป็นแผนที่ ประเด็นต่างๆ ก็จะออกมาชัดเจน เหมือนก่ิงไม้ มีก่ิงใหญ่และมีก่ิงย่อย เวลาที่ก่ิงไหนเดินไปไหน ก่ิง
ย่อยก็ตามไป กลายเป็นความคิดที่เป็นระบบ คนไทยจึงได้รับประโยชน์ เพราะถ้าเขียนใน 1 หน้า เวลาที่
กลับไปอ่าน บางคร้ังก็จะสับสน ถ้าใช้ Mind Map ก็จะช่วยได้มาก อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นคนที่มีคุณค่า
มาก คนที่อยู่นอกสาขาอาจจะไม่รู้จักท่าน 

 

Mind Map ทฤษฎี 8K’s ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์
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Mind Map ทฤษฎี 5K’s (ใหม)่ ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์

 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้ใช้ Mind Map มานานพอสมควร แต่ก็ยังไม่ได้ใช้

อย่างเต็มที่ เวลาที่ทํางานก็ต้องจับประเด็น เพราะฉะนั้น Mind Map ช่วยได้มาก คุณวิชัย วรธานีวงศ์เคยเข้า
เรียนหลักสูตร Mind Map กับอาจารย์ท่านอ่ืนที่ต่อยอดมาจากอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เพราะอาจารย์ธัญญา 
ผลอนันต์นําเข้ามาต้ังแต่ปี 2541  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในคืนวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ทีมสเปอร์สถูกทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ี
ถล่มลงไปด้วยคะแนน 4 ต่อ 1 คะแนน คนที่เก่งที่สุดในทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ีคือโค้ช ช่ือ เปป กวาร์ดีโอลา 

ที่มา: https://th.mancity.com/-
/media/matches/first-team/season-
1718/home/city-v-
arsenal/gettyimages-
870498284.ashx?width=1024&height
=576 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้อ่านหนังสือของเขามากเพราะเขาเป็นโค้ชที่มีอายุไม่มาก แค่ 45 ปี เขา

ประสบความสําเร็จที่บาเยิร์น มิวนิก และบาร์เซโลน่า การท่ีออกมาจาก 2 ทีมน้ี เขาไม่เคยถูกไล่ออก แต่
ประสบความสําเร็จแล้วออกมา เมื่อมาอยู่ทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ีปีแรกก็ทําไม่สําเร็จ มีคนวิเคราะห์ว่า จะมาตาย
ที่อังกฤษ เมื่อแข่งไป 16-17 นัด เพ่ิงเสมอไปแค่นัดเดียว 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์ไม่ได้ติดตามประวัติเปป กวาร์ดีโอลามากนัก เท่าที่
ทราบก็คือ เขาเป็นโค้ชรุ่นใหม่มีวิธีการจัดเกมได้น่าสนใจมาก คุณวิชัย วรธานีวงศ์สนใจเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดมากกว่า 

ศ .ดร .จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า แฟนของทีมแมนเชสเตอร์ ซิ ต้ียังมีไม่มากเมื่อเทียบกับทีม
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอแสดงความดีใจและเสียใจกับเมย์ รัชนก อินทนนท์ ไม่ว่าเมย์ รัชนก อินทนนท์จะแข่ง
ในรายการใดก็อยู่ในอันดับต้นๆของโลก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เมย์ รัชนก อินทนนท์ก็อยู่ในรอบชิง
ชนะเลิศ (Final) ของดูไบซุปเปอร์ซีรี่ส์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สนิทกับศ.พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน จึงชอบ
แบดมินตัน  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญ 
ศ .พิ เ ศษ  เ จ ริญ  วรร ธนะสิ น 
บรรยายวิชา ถอดรหัสสามก๊ก : 
บทเรียนสําหรับนักบริหาร  
ในโครงการพัฒนาผู้นําและนัก
บ ริ ห า ร เ พื่ อ อ น า ค ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญศ.พิเศษ เจริญ วรรธนะสินเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เส้นทางสู่
มหาอํานาจเศรษฐกิจของจีน ในหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รุ่นที่ 12 
 

 
 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญศ.พิเศษ เจริญ วรรธนะสินเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เส้นทางสู่
มหาอํานาจเศรษฐกิจของจีนและบทเรียนสาํหรบัประเทศไทย ในโครงการพัฒนาผู้นํานักบริหารเพื่ออนาคต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 
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เมื่อคืนวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เป็นรอบรองชนะเลิศ (Semi-final) 4 คนสุดท้าย เกมสุดท้าย ชนะกัน

มาคนละเกม เมย์ รัชนก อินทนนท์มีคะแนนนําอากาเนะ ยามากูชิอยู่ 18 ต่อ 14 คะแนน ปรากฏว่า สู้แรงของ
คนญี่ปุ่นไม่ได้จึงแพ้ไป  

รัชนก อินทนนท ์

 
อากาเนะ ยามากูชิ 

 
ที่มา: http://www.tnews.co.th/index.php/ 
contents/391318 

 
ปัจจุบันน้ี ประเทศไทยมีตัวอย่างความเป็นเลิศในระดับโลกหลายเรื่องแล้ว เพราะฉะน้ันเรื่องกีฬา เช่น 

แบดมินตัน กอล์ฟ ถ้านํามาตรฐานโลก ยกตัวอย่างนํามาเป็นมาตรฐานการศึกษาของไทย การศึกษาไทยติด
อันดับแย่ที่สุดในอาเซียน ถ้ามีกิจกรรมบางอย่างสามารถทําให้คนไทยไปอยู่อันดับโลกได้ เรื่องอ่ืนๆ ก็ทําได้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์อย่างแท้จริงและเป็นนักบริหารควรวางโครงสร้างให้ดี
แล้วนําความสําเร็จที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาของไทยก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แน่นอน เมื่อพัฒนาผู้นําแล้ว ต้องพัฒนาครูบาอาจารย์ สร้างแรงบันดาลใจและพยายามท่ีจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆใน
แวดวงการศึกษาซึ่งคนไทยชอบจํามาแต่ทําไม่เหมือนประเทศอ่ืน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์เป็นตัวอย่างของสื่อมวลชนที่ทํางานร่วมกับศ.ดร.
จีระ หงส์ลดารมภ์มาเป็นเวลา 7-8 ปีแล้ว คุณวิชัย วรธานีวงศ์วิเคราะห์แบบ 2R’s คือ มองจากความจริงและ
มองให้ตรงประเด็น ถ้าคนเราไม่มีหลักคิดว่าจะทําอะไร ก็จะถูกข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทุกวันสร้างความสับสน
ให้ ในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ก็ต้องมีหลักการความคิดเสียก่อน ปัญหาคือ การศึกษาไม่ได้เปิดปุ๊บติดป๊ับ แต่เป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะฉะน้ันความต่อเน่ือง การที่ผู้นําต้องอยู่ในตําแหน่งระดับหน่ึง คนที่เป็นลูกน้องของ
ผู้นําเหล่าน้ีก็ต้องทําเหมือนกับ Xi Jinping สอนไว้ 2 ข้อคือ 

1.ทําอะไรก็ตามต้องเป็นมืออาชีพ  
2.อย่าทําโดยมีเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ประทับใจ Xi Jinping เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ติดตามเรื่องคน เพราะ
อยากรู้ว่าคนที่เป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จของโลกอย่างจีน เวลาที่พูดถึงเรื่องคน เน้นเรื่องอะไร เช่น ต้องมี
ทักษะ ความรู้ ใครๆ ก็พูดได้ แต่ Xi Jinping เน้นเรื่องความเป็นมืออาชีพ ไม่ได้แปลว่า จะต้องอยู่ตําแหน่งไหน 
ถ้าทุกคนที่ทํางานมีความสามารถเป็นมืออาชีพได้ ทุกคนก็มีเกียรติและศักด์ิศรี เราต้องยกย่องคนในสังคมไทยที่
มีความสามารถด้วยนโยบายคือ  

1.Respect หรือ นับถือซึ่งกันและกัน  
2.ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
ในยุคต่อไป สังคมเราต้องไม่เป็นสังคมที่มีเจ้านายอยู่ข้างบนสั่งการ อาจจะมองคนข้างล่างเหมือนไม่มี

คุณค่า ในยุคดิจิตอล คนในระดับล่างอาจจะมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้ และอาจจะฉลาดกว่า
ผู้ใหญ่บางคนก็ได้ บางคนที่ไม่สามารถติดตามความรู้อย่างใกล้ชิดได้ก็จะมีปัญหา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โชคดีที่ได้ทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นเวลานาน      
โดยได้รับเชิญจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไปพัฒนาผู้นําสหกรณ์ซึ่งมี 7-8 ประเภทสหกรณ์ เป็นการ
ทํางานพัฒนาคนอย่างต่อเน่ืองเพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้พัฒนาผู้นําสหกรณ์ 5 รุ่น  

โครงการพัฒนาผูน้ําสหกรณ ์หลักสูตร ผู้นาํสหกรณ์ขัน้สงูรุ่นที่ 1 

 
 

โครงการพัฒนาผูน้ําสหกรณ ์หลักสูตร ผู้นาํสหกรณ์ขัน้สงูรุ่นที่ 2 
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โครงการพัฒนาผูน้ําสหกรณ ์หลักสูตร ผู้นาํสหกรณ์ขัน้สงูรุ่นที่ 3 
 

 
 

โครงการพัฒนาผูน้ําสหกรณ ์หลักสูตร ผู้นาํสหกรณ์ขัน้สงูรุ่นที่ 4 
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โครงการพัฒนาผูน้ําสหกรณ ์หลักสูตร ผู้นาํสหกรณ์ขัน้สงูรุ่นที ่5 
 

 
 
นอกจากน้ีทําให้เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงใหญ่ มีกรมมาก แต่ละกรมในอดีต

ที่ผ่านมามีปัญหาคือไม่ทํางานร่วมกัน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรมที่คล้ายกัน 
คือ กรมส่งเสริมการเกษตรต้องส่งเสริมทุกชนิด คนที่เข้าไปทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ค่อยมี
ความหลากหลายมากนักเพราะโดยมากมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจจะมีมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บ้าง ในอดีตจึงขาดความหลากหลาย (Diversity) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มักเน้นการผลิตและไม่ค่อยได้
เน้นด้านการตลาดเพราะประเทศไทยแยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ออกจากกัน 
บางคร้ังก็เน้นการผลิตมากกว่าการตลาด ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ประทับใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งมีรัฐมนตรี 3 คนคือ นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายวิวัฒน์ ศัลยกําธร  

   
นายกฤษฎา บญุราช นายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศลัยกําธร 
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ซึ่งทั้งนายวิวัฒน์ ศัลยกําธรและศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ช่ืนชมซ่ึงกันและกัน เคยร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนา
เดียวกันหลายครั้ง ในการเลือกรัฐมนตรีครั้งน้ี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทําได้ดี  

เมื่อไม่นานมาน้ี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ไปหารือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทําให้ในปัจจุบันน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงที่มี
ความร่วมมือกับกระทรวงอ่ืนและสามารถขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่า ถ้าผลผลิต
ทางการเกษตรไม่มีมูลค่า ก็ผลิตออกมาแล้วราคาตกตํ่า ก็จะมีปัญหา ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์น่าจะเป็นผู้ บัญชาการเช่ือมโยงกันระหว่างกระทรวงต่างๆ     
นายกฤษฎา บุญราชมาจากกระทรวงมหาดไทยอาจจะนํากระทรวงมหาดไทย
เข้ามาแล้วท่านก็เป็นคนดี ก่อนหน้าที่จะเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก็เคยอยู่ที่สงขลา เป็นคนท่ีมาจากมืออาชีพ ก็ต้องยกย่องว่า กระทรวงน้ีทํา

หน้าที่ได้ดี 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะเป็นอีกหน่ึงกระทรวงช้ันนําซึ่งที่ผ่าน

มาประชาชนก็ได้เห็นวิธีบริหารอยู่ เมื่อได้รัฐมนตรี 3 ท่านน้ีมาทําให้กระทรวงอยู่ในสถานะตัวจริงเพราะแต่ละ
ท่านมีประวัติและผลงานมาแบบไม่ธรรมดา ดังน้ันน่าจะเห็นทิศทางการเกษตรยุคใหม่ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ทํางานใกล้ชิดกับนายลักษณ์ วจนานวัช
มากว่า 10 ปีในยุคที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เข้าไปทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นครั้งเป็นคราว 
ตอนน้ีก็ยังทําอยู่แต่ไม่ได้ทํางานต่อเน่ือง แต่เวลาที่มีการกล่าวถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ต้องสนใจเรื่อง
คนด้วย ดีกว่าไปกล่าวถึงระบบ เช่น การประมูลปุ๋ย การจัดสินเช่ือ ต้องมีคนที่สนใจเรื่อง Smart Farmers 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทุนมนุษย์ทุกระดับ ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร บางคนก็เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
นายกฤษฎา บุญราชเป็นมืออาชีพ แม้จะเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่ก็ต้องรู้เรื่องการเกษตรด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เพราะต้องทํางานกับชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า นายกฤษฎา บุญราชมีมุมมองที่ดีมาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามี

ความสามารถมากที่ไปนํานายกฤษฎา บุญราชมาเป็นรัฐมนตรีได้ ถือเป็นหัวหน้าทีมที่สามารถดึงเอาความเป็น
เลิศของคนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มา สิ่งแรกที่ท่านต้องทําคือ ให้แต่ละกรมในกระทรวงคิดยุทธศาสตร์
เดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ตอนหลังแต่ละกรมมีงบประมาณมาก เมื่อไม่นานมานี้ นายกฤษฎา บุญราชกล่าว
ว่า ระหว่างที่ทํางาน ต้องพัฒนาคน เน้น 2 เรื่องคือ เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ถ้านํา
เรื่องการอยู่รอดในระยะยาว ความยั่งยืนของศาสตร์พระราชา คนที่รอดแล้วก็เติมเต็มไปที่ความเป็นเลิศหรือ
มูลค่าเพ่ิม จะเป็น Value Diversity ความหลากหลาย ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เรียนปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยวิสคอนซินก็มีสถาบันเก่ียวกับการเกษตรและได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า รายได้ของภาคเกษตรไม่ได้มาจากการเกษตรเท่าน้ัน ตอนหลัง เน้นเรื่องน้ีน้อยมาก เมื่อ 40 ปี
ที่แล้ว มีความคิดว่า ภาคเกษตรอาจทําเรื่องการท่องเท่ียว ช่วงที่ไม่มีการเก็บเก่ียวก็ไปทํางานที่กรุงเทพ หา
รายได้พิเศษเพ่ิมขึ้น Off-farm Employment คือการเพ่ิมรายได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เช่ือมั่นว่า            

 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
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ทั้งนายกฤษฎา บุญราช นายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกําธรจะรื้อฟ้ืนแนวคิดน้ีซึ่งเป็นแนวคิดที่
ธนาคารโลกทํามากในอดีต เมื่อ 30 ปีที่แล้ว คนไทยก็สนใจเรื่องน้ี เพราะรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการขาย
ข้าวอย่างเดียว Off-farm Employment แตกต่างจาก In-farm Employment ซึ่งหมายถึง เมื่อเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้ ก็ส่งไปโรงสี ได้เงินมา 7,000-8,000 บาท แต่ Off-farm Employment หมายถึง การมีรายได้เสริม 
รัฐบาลควรจะพิจารณาว่า ควรนําแนวคิดน้ีไปใช้ที่ใด จากการที่นายกรัฐมนตรีไปกาฬสินธ์ุก็เห็นผ้าไหมแพรวา  

 
 

หรือศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช   

ผลิตภัณฑ์ 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/481055_ 
364233940305219_ 
1085038636_n.jpg? 
_nc_fx=fbkk1-
1&oh=8e44ed90168 
4509b5d3500db885 
c3d2d&oe=5ACC2756 
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หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเป็นต้น 
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนน้ีเกษตรกรไทยมีความคิดเรื่อง Off-farm Employment มากขึ้น
และเร่ืองปรัชญาเก่ียวกับการเกษตรโดยเฉพาะน้อมนําแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ในพ้ืนที่ 
1 ไร่หรือมากกว่าน้ัน สามารถจะทํารายได้เป็นหลักแสนบาทต่อปี บางที่ต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า เวลาที่
เกษตรกรไม่แบมือรอความช่วยเหลือโดยไม่พ่ึงตนเอง ก็สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองให้ครอบครัวได้อย่าง
แท้จริง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ตัดสินใจกล่าวถึงเรื่องน้ีเพราะได้เคยทําวิจัย
สมัยที่เรียนอยู่ เวลาผ่านไปช่วงหน่ึง แนวคิด Off-farm Employment ก็มีความนิยมลดลงไป แต่แนวคิดน้ีก็
ยังคงอยู่ โดยสามารถนําไปทําการท่องเท่ียวหรือ OTOP ได้ ถ้ามีการคํานวณรายได้เหล่าน้ีขึ้นมาด้วย และ
นอกจากการเกษตรมูลค่าเพ่ิมแล้ว ก็ยังมีตัวสินค้าเกษตรเอง นายวิวัฒน์ ศัลยกําธรมีข้อดีคือการที่เคยอยู่
โครงการพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นเวลานาน ขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้ไป
ค้นหานายวิวัฒน์ ศัลยกําธรมา ท่านเป็นบุคคลที่เข้าใจในเร่ืองศาสตร์พระราชาอย่างมาก ศาสตร์พระราชา
เหมือนกับว่า ถ้าพร้อมแล้ว ก็ขยายได้ ถ้ายังไม่พร้อม ก็ไม่ควรถลําเข้าไปเป็นหน้ีเป็นสินให้มากข้ึน ถ้าดูจากหน้ี
เกษตรกรท่ีธ.ก.ส. การเป็นหน้ีทําให้ทํางานลําบาก เพราะไม่ได้นําเงินมาทํารายได้เพียงอย่างเดียว เพราะที่ดิน
จะถูกยึด ต้องจ่ายดอกเบ้ีย จึงไม่มีเวลาคิด นายวิวัฒน์ ศัลยกําธรเป็นคนที่มีเครือข่ายในภาคเกษตรและกล่าวถึง
กรมพัฒนาที่ดินด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยไปฝึกผู้นําระดับ C8-C9 ในกรมพัฒนาที่ดิน ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงได้รับรางวัลเก่ียวกับเร่ืองดินมาก ทรงศึกษาเรื่องดิน แม้ว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฝึกผู้นําระดับ C8-
C9 ในกรมพัฒนาที่ดินแค่รุ่นเดียวเป็นเวลา 20 กว่าวัน ก็มีความสุขมาก ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักวิทยาศาสตร์
ทั้งน้ัน มีความรู้เรื่องดินดี  

 
 
 



16 

 

อย่างเร่ืองหญ้าแฝก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทําได้  

 
 
ที่มา: https://www.svgroup.co.th/โครงการอันเน่ืองมาจากพ/ 

 
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธรได้เข้าไปศึกษาเรื่องดิน และเมื่อมาเป็นรัฐมนตรี ก็สามารถไปเช่ือมโยงกับกรม

ชลประทาน หลังจากดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์เข้าไปแล้ว ก็จะนําเร่ืองการตลาดเข้าไปด้วย สมัยที่อดีต
นายกรัฐมนตรี ย่ิงลักษณ์ ชินวัตรทําเรื่องโครงการจํานําข้าว นายลักษณ์ วจนานวัชเป็นผู้จัดการธ.ก.ส.อยู่เป็น
มืออาชีพก็ต้องทําหน้าที่ ช่วงน้ันท่านมีข่าวพัวพันกับคดีจํานําข้าวอยู่ด้วย ท่านจะไปรอดได้อย่างไร ด้วยความที่
ท่านเป็นมืออาชีพ เป็นข้าราชการประจํา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้พบท่านหลายคร้ัง ท่านเป็นมืออาชีพสมดัง
คํากล่าวของ Xi Jinping อย่างที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวว่า ข้าราชการท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรีจะอยู่ที่ใดก็ได้ 
ต้องรู้ให้จริงด้วย ไม่ใช่ว่ิงเต้นเพ่ือเลื่อนตําแหน่งแต่ขาดความรู้จริง 

ในอนาคต ก็ต้องทําให้สังคมอยู่รอด โดยต้องทําสังคมให้ฉลาด บางคร้ังผู้ฟังรายการวิทยุก็นําความรู้ไป
ต่อยอด ทําให้การทํางานมีคุณค่า ขอสนับสนุนให้ผู้ฟังรายการรวมตัวกันบ้าง 

 
 


